

'อินเดีย' มาแรงแข่งเวียดนาม คู่แข่งส่งออกข้าวเบอร์1ไทย

ส่งออกข้าวไทยหืดขึ้นคอ เอกชนชี้ “อินเดีย” คู่แข่งที่น่ากลัวกว่าเวียดนาม จากราคาข้าวถูกกว่าไทยเกือบ100 ดอลลาร์ต่อตัน 3 เดือนแรกยังส่งออกได้แค่ล้านกว่าตัน หวั่นทั้งปีวิดเป้า 6 ล้านตัน ลุ้นอินโดฯ สั่งซื้อข้าวไทยช่วยดันยอด

ปี 2563 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 5.72 ล้านตันต่ำสุดรอบ 20 ปี ขณะที่ 2 เดือนของปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 แสนตัน ต่ำสุดตั้งแต่เคยมีการส่งออกมา ส่วนเดือนมีนาคมคาดว่าจะส่งออกได้ไม่เกิน 5 แสนตัน ภาพรวม 3 เดือนแรกน่าจะส่งออกได้รวม 1 ล้านตันต้น ๆ โอกาสที่จะหลุดเป้าทั้งปี 6 ล้านตันมีสูง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวในปีนี้น่าว่า แม้รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะลงนามเอ็มโอยูซื้อขายข้าวกับรัฐบาลไทยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางอินโดนีเซียจะซื้อข้าวไทยทันที แต่เป็นเพียงการลงนามไว้หากอินโดนีเซียจะซื้อข้าวกับไทยก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ดังนั้นปริมาณข้าวที่จะลงนามกันตามที่ระบุไว้ 1 ล้านตันอาจจะไม่เห็นผลในปีนี้ ขณะที่อินโดนีเซียเองก็น่าจะทำเอ็มโอยูกับเวียดนาม และอินเดียเช่นกัน ซึ่งต้องแข่งกันที่ราคา

ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ส่งออกของไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่า โดยราคาอยู่ที่ 510 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามขยับขึ้นมาสู้กับข้าวไทยที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันจากผลผลิตลดลง ขณะที่ข้าวขาวอินเดียอยู่ที่ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ต่ำกว่าราคาข้าวไทยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวอินเดียอยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวไทยอยู่ที่ 510 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน น่าเป็นห่วงว่าลูกค้าจะหันไปซื้อข้าวจากอินเดียกันหมด

“คู่แข่งในปีนี้น่าจะใช้เวียดนามอีกต่อไป แต่จะเป็นอินเดียจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว เพราะผลผลิตของอินเดียปีนี้คาดอยู่ที่ 120 ล้านตันข้าวสารปีที่แล้วเขาส่งออกได้ 14.3 ล้านตัน ปีนี้อินเดียตั้งเป้าส่งออก 15 ล้านตัน เอกชนกังวลว่าหากลูกค้าหันไปซื้อของที่ถูกและคุณภาพดีจากอินเดียก็อาจไม่กลับมาซื้อข้าวไทย เช่น มาเลเซียเดิมไม่เคยซื้อข้าวอินเดีย ปีที่ผ่านมาซื้อข้าวอินเดีย 6 แสนตัน จากที่เคยซื้อข้าวไทยปีละ 4-5 แสนตันเท่านั้น”

ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อหารือถึงแผนการตลาด การแก้ไขปัญหาการค้าข้าว และการวางแผนตลาดเพื่อโปรโมตข้าวไทยในปีนี้นี้ ●

คู่แข่งในปีนี้น่าจะใช้เวียดนามอีกต่อไป แต่จะเป็นอินเดียจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว